
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 

วันพธุ ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. 256๖ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)  เวลา  ๐9.30  น. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุภีร ์              ดาหาร                       (ผู้ทรงคุณวุฒิ)              ประธานกรรมการ 
2.  พระครูโพธิวรธรรมคุณ(วิลัย  สิริธฺมโม)           (ผู้แทนศาสนา)             กรรมการ 
3.  นายสมควร            ซาซุม                        (ผู้แทนทรงคุณวุฒิ)        กรรมการ 
4.  นายอำพันธ์            เกตุด ี                       (ผู้แทน อ.ป.ท.)             กรรมการ 
5.  นางสาววรรณศรี      สาเสน                       (ผู้แทนชุมชน)              กรรมการ 
6.  นายปรีชา              ดิษฐเจริญ                   (ผู้แทนศิษย์เก่า)            กรรมการ 
7.  นายสุพิศาล            แสนเหลา                   (ผู้แทนผู้ปกครอง)          กรรมการ 
8.  นางสาวขนิษฐา        ศรีเพียรวงศ ์               (ผู้แทนครู)                  กรรมการ 
9.  นายทองคำ            แสงเพ็ชร                    ผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการและเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา     ๐9.30   น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  แนะนำข้าราชการครูย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ล่าสุด  คือ นส.วารุณี  ปานทอง  วิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ  ย้ายมาจาก จ.สระบุรี  เมื่อต้นภาคเรียนปีการศึกษา  2566  การจบการศึกษาปีการศึกษา 
2564  และเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1  

1.2  การศึกษาต่อนักเรียนทีจ่บการศึกษาระดับ ป. 6 ปีการศึกษา 2565   13 คน  ดังนี ้
1) โรงเรียนกัลยาณวัตร  2  คน(ห้องเรียนพิเศษ  1  คนห้องเรียนปกติ 1 คน) 
2) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  2 คน คน(ห้องเรียนพิเศษ 1 คนห้องเรียนปกติ 1 คน) 
3) โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  2  คน 
4) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ  2 คน 
5) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  5  คน 
ในการนี้คณะครูและโรงเรียนได้ให้การส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน และ 

สามารถเข้าศึกษาต่อ ม. 1  โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงระดับจังหวัด  และที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนจากการ
สอบประเมินความสามารถพ้ืนฐานทางการศึกษา(O-net , NT, RT) ตามความเหมาะสม  
 1.2  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมเปิดป้ายโรงเรียนและร่วม
ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ  83 ปี การก่อตั้งโรงเรียน 
 1.3  ขอบคุณคุณพ่อสมควร  ซาซุม  ที่มีจิตอาสามาบริการดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  ประปา
ภายใน โรงเรียนในช่วงที่ผ่านมา 
 1.4  คณะศิษย์เก่า นำโดยคุณเกษตร จะนำทีมมาช่วยพัฒนาบริเวณโรงเรียนในวันอาทิตย์  ที่ 9  
กรกฎาคม  2566 
 1.5  โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง “มะละกอ” 



 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว      
 2.1  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -  ไม่มี 
 2.2  รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ        
 3.1  ในช่วงต้นภาคเรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนดังนี้                   
      1)  กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงนโยบายทำความเข้าในแนวปฏิบัติ 
ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  และจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา(15  ปีเรียนฟรี) 
    2)  กิจกรรมพิธีไหว้ครู  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและสืบสานประเพณีไทย 
       3)  กิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน  
    4)  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  และวันสุนทรภู่ 
       5)  กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปณาการลูกเสือแห่งชาติ  
ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษา  ที่ รร.บ้านหนองบัวดีหมี   
 3.2  การรับนักเรียนปีการศึกษา  2566   
   - ระดับปฐมวัย  อบ.2  จำนวน  24  คน 
   - รวมจำนวนนักเรียน  138  คน 
 3.3  การปรับปรุงสนามเด็กเล่น  บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จะมาร่วมพัฒนาปรับปรุงวนามเด็กเล่นให้
โรงเรียน  ตอนนี้อยู่ในระยะเตรียมการ  และการดำเนินการ 
 3.5  สภาพปัญหากระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนไม่พอ  เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันปริมาณมากข้ึน  
หรือต้องเพ่ิมจำนวนขึ้น  จะทำให้ไฟตกซ่ึงอาจส่งผลเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  กล้องวงจรปิด  หรือ
อุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน 
 3.6  สภาพปัญหาฝนสาดหน้าต่างห้องเรียนชั้นล่าง  อาคารเรียนชมพูแดง 
 3.7  ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการสถานศึกษา  ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารหน่วยงาน( ITA – Online)   
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การประเมินผลการปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย  และอัตราจ้างรายปี 
ผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากงบประมาณในการจ้างครูพี่เลี้ยงและครูอัตราจ้างประจำปีงบประมาณ 

2566 ขาดแคลน จงึจำเป็นจะต้องหามติร่วมกันว่าสมควรดำเนินการอย่างไร
ต่อไป 

นายสีภีร์ ดาหาร เสนอว่า ควรรอให้ครบรอบปีงบประมาณ 2566 แล้วค่อยประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและหารือกันอีกรอบ 

มติทีป่ระชุม เห็นด้วย ให้รอครบรอบปีงบประมาณ 2566 ค่อยหารืออีกรอบ 
 



 4.2  การพัฒนาบรรยากาศห้องเรียนระดับปฐมวัย  แนวทางการจัดหางบประมาณ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากในช่วงฤดูร้อย ในห้องเรียนระดับปฐมวัยอากาศถ่ายเทไม่สะดวก คณะ

ครูจึงปรึกษากันว่าอยากปรบัปรุงห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงห้องน้ำให้เหมาะสำหรับเด็ก จึงต้องการจัดหา
งบประมาณในการพัฒนาบรรยากาศห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยการจัดวิ่งเพ่ือ
การกุศล 

นางสาววรรณศรี สาเสน เสนอว่า เห็นสมควรที่จะพัฒนาบรรยากาศห้องเรียนระดับปฐมวัยเพื่อให้
ผู้ปกครองให้ความไว้ใจในการส่งบุตรหลานมาเรียนและเป็นการเพ่ิมจำนวน
นักเรียนให้กับโรงเรียนของเรา และการจัดหางบประมาณเห็นด้วยกับการ
จัดการวิ่งเพ่ือการกุศล 

มติทีป่ระชุม เห็นด้วย ในการพัฒนาบรรยากาศห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยการหา
งบประมาณจากการจัดวิ่งเพ่ือการกุศล 

 4.3  แนวทางแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนตก 
ผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากมีปญัหากระแสไฟฟ้าตกในโรงเรียน ทำให้ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที ่3 มีแสงสว่างไม่เพียงพอในการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้เหมาะสม
ต่อผู้เรียน และหากเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม จะส่งผลกระทบต่อ
ไฟฟ้าในอาคารเรียมพูแดง เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ จึงจำเป็นต้องจัดหาช่างมา
ปรับปรุงในส่วนนี้ 

นายสุพิศาล แสนเหลา เสนอว่าในการปรับปรุงกระแสไฟฟ้าควรหาช่างที่มีความชำนาญและในหมู่บ้าน
เรามีช่างที่มีความสามารถด้านนี้ จึงเสนอใหป้รึกษานายสมควร ซาซุม มา
ปรับปรุงกระแสไฟฟ้า 

มติทีป่ระชุม เห็นด้วย ในการปรับปรุงกระแสไฟฟ้า และไปปรึกษานายสมควร ซาซุมให้เข้า
มาดูแลการปรับปรุงกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ 

 4.4  แนวทางแก้ปัญหาฝนสาดหน้าต่างห้องเรียนชั้นล่าง อาคารเรียนชมพูแดง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากเมื่อฝนตกมีน้ำฝนสาดเข้าในห้องเรียนชั้นล่าง ทำให้เป็นอันตรายต่อ

ทรัพย์สินและอันตรายต่อนักเรียน จึงต้องจัดทำกันสาดหน้างต่างห้องเรียนชั้น
ล่าง  

มติทีป่ระชุม เห็นด้วย ในการทำกันสาดให้ห้องเรียนชั้นล่างอาคารเรียนชุมพูแดง 
 4.5  แนวทางการจัดการต้นไม้ที่สูงเกินไปในบริเวณโรงเรียน  ขอความอนุเคราะห์คุณสุพิศาล แสน
เหลากรรมการสถานศึกษา  ช่วยตัดหญ้าสนามฟุตบอล 
ผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนสูงเกินไป หากมีพายุเกรงว่าจะเกิดอันตราย

ต่อนักเรียนได้ จึงขอความอนุเคราะห์คุณสุพิศาล  แสนเหลา กรรมการ
สถานศึกษา  ช่วยตัดหญ้าสนามฟุตบอล และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโรงเรียน 

นายสุพิศาล แสนเหลา      ยินดีที่จะช่วยตัดหญ้าสนามฟุตบอล และตัดแต่งก่ิงไม้บริเวณโรงเรียน 



มติทีป่ระชุม เห็นด้วย  
 4.4  แนวทางการจัดการจัดการใบไม้ภายในโรงเรียน  การจัดทำที่เก็บทำปุ๋ยชีวภาพ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากมีใบไมใ้นโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงต้องการจัดทำปุย๋
หมักชีวภาพจากใบไม้ และทำที่เก็บปุ๋ยบริเวณใต้ต้นมะขามข้างที่เก็บขยะ
โรงเรียน 

มติทีป่ระชุม เห็นด้วย  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
                                 ไม่มี                                                                                            
 
  ปิดการประชุม  เวลา  12.30  น. 
                                                  นางสาวขนษิฐา ศรีเพียรวงศ์ บันทึก 
                                                  นายทองคำ  แสงเพ็ชร  พิมพ์/ทาน 
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ครั้งที่ 3/2566 



 
 
 
 
 
 
 
 

การทำกนัสาดบริเวณอาคารชมพูแดง 
 

 
 

การปรับปรุงกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
 
 
 
  
 
 
 
 
การตัดหญ้าบรเิวณสนามหญ้าและตัดกิ่งไม้บริเวณโรงเรียน โดยนายสุพิศาล แสนเหลา และคณะ 


